

Số: 04/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 1980

**CHỈ THỊ**  
**VỀ VIỆC CHẤM CHỈNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT NÂNG CAO CHẤT**  
**LƯỢNG SẢN PHẨM NGÀNH SẢN XUẤT XÀ PHÒNG**

Ủy ban Nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, quận, huyện tiến hành ngay các việc sau đây :

Sở Công nghiệp cùng Liên hiệp xã TCN-TCN thành phố, Ban Khoa học và kỹ thuật, Ủy ban Kế hoạch, Sở Thương nghiệp, Sở Tài chính, Ủy ban Vật giá thành phố, Hội đồng Trọng tài kinh tế và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện cần chấn chỉnh ngay tổ chức sản xuất ở các cơ sở sản xuất xà phòng hiện có, nhanh chóng ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại xà phòng :

1) Bắt buộc các cơ sở phải đăng ký chất lượng sản phẩm với các cơ quan quản lý và triệt để thực hiện đúng các quy trình quy phạm, tiêu chuẩn, định mức đã ban hành mới được cấp giấy phép hành nghề.

2) Có biện pháp đẩy mạnh công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm. Áp dụng đúng đắn chế độ khen thưởng đối với các cơ sở bảo đảm chất lượng xử lý thích đáng đối với các cơ sở làm ăn gian dối không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật bằng các hình thức cảnh cáo, bắt buộc ngưng sản xuất có thời hạn hoặc vĩnh viễn,...

3) Cơ quan quản lý sản xuất cần có biện pháp giáo dục đối với các cơ sở sản xuất. Kịp thời, thường xuyên kiểm tra chất lượng, phê phán hiện tượng tiêu cực trong sản xuất, đề cao những nơi làm tốt, có trách nhiệm với người tiêu dùng, thông báo với báo chí, đài để giáo dục, v.v....

Mặt khác, cần phải kiểm tra lại giá cả từ nguyên liệu đến thành phẩm và chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng kinh tế, kịp thời xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm.

4) Tạm thời ngưng việc cấp thêm giấy phép đăng ký hành nghề cho các cơ sở sản xuất xà phòng mới xây dựng. Kể từ ngày ban hành chỉ thị này cho đến khi có lệnh mới, đề tập trung chấn chỉnh thật tốt các cơ sở hiện có nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, cũng có nghĩa là tăng thêm số lượng một cách tương ứng do giá trị sử dụng được nâng cao, giảm được mức tiêu hao nguyên liệu và chi phí vận chuyển cho những sản phẩm kém chất lượng.

Các sở, ban, ngành, quận, huyện cần tiến hành triển khai thực hiện ngay nhiệm vụ được giao và báo cáo cho Ủy ban Nhân dân thành phố để chỉ đạo

Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Ủy ban Kế hoạch thành phố giúp Ủy ban theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**

**KT. Chủ tịch**

**Phó Chủ tịch**

**VÕ THÀNH CÔNG**